

Số: 1672/QĐ-CTHADS

Tây Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v công nhận Sáng kiến, Giải pháp năm 2024

**CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ**

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ sáng kiến;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 ngày 8 tháng 2013 của Bộ Khoa học công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành bởi Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 11/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1635/QĐ-CTHADS ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến cơ sở Cục Thi hành án dân sự;

Trên cơ sở kết quả phiên họp ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng sáng kiến cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cơ sở Cục Thi hành án dân sự.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công nhận các giải pháp được áp dụng để tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc cấp cơ sở năm 2024 cho 04 cá nhân (có danh sách kèm theo).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng sáng kiến cơ sở Cục Thi hành án dân sự, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *ndv*

- Như Điều 3;
- Hội đồng TĐKT Cục THADS (ph/hợp);
- Trang TTĐT Cục THADS (đăng tin);
- Lưu VT, TCCB, HSSKKN (02b).



**DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP ĐƯỢC CÔNG NHẬN  
NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số: 1672/QĐ-CTHADS ngày 30 tháng 9 năm 2024  
của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh)



Số TT	Họ và tên, Chức vụ, Đơn vị công tác	Tên sáng kiến, giải pháp
01	<b>Dương Quang Cường</b> Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS huyện Tân Biên	Một số giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện thi hành án
02	<b>Phạm Thúy Kiều</b> Thẩm tra viên, Phó trưởng phòng, Phụ trách Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo	Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đối với việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự
03	<b>Cao Thị Kim Huế</b> Thư ký Thi hành án, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án	Một số giải pháp hữu ích giúp cho Thư ký thi hành án hoàn thành tốt nhiệm vụ
04	<b>Lê Thị Thiên Thu</b> Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành trách nhiệm dân sự trong các bản án hình sự

*Handwritten signature*

**DANH SÁCH CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CỦA  
SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số ~~1673~~ /QĐ -CTHADS ngày 30 tháng 9 năm 2024  
của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tây Ninh)

STT	Họ và tên	Tên sáng kiến, giải pháp	Năm công nhận	Nội dung, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng
1	<b>Dương Quang Cường</b> CHVSC - Chi cục THADS huyện Tân Biên	Một số giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện thi hành án	2024	<p><b>1. Nội dung và giải pháp</b></p> <p>Để thực hiện phân tích công việc được chính xác cần phải dành thời gian tìm hiểu, khai thác và sử dụng các loại thông tin cụ thể:</p> <p><b>Thứ nhất</b>, thông tin về tình hình thực hiện công việc thực tế như phương pháp làm việc, hao phí thời gian thực hiện công việc, các yếu tố của thành phần công việc. Ví dụ: như để thực hiện một báo cáo chúng ta cần phải xác định loại báo cáo, thời gian để thực hiện báo cáo, phương pháp làm báo cáo, các cơ sở dữ liệu cần thu thập cho báo cáo,... để chúng ta sắp xếp được thời gian, phân công người thực hiện hoặc bản thân tự thực hiện, số liệu cần phải lấy từ đâu, ai cung cấp và ai tổng hợp.</p> <p><b>Thứ hai</b>, thông tin về điều kiện thực hiện công việc như: sự cố gắng, điều kiện môi trường thực hiện công việc, thời gian, điều kiện tổ chức hoạt động của người trực tiếp làm việc, chế độ, các trang thiết bị,... Ví dụ: để tiến hành cưỡng chế di dời nhà sát tiền chế của bà Dương Thị Tuyết, sinh năm 1956, địa chỉ: ấp Thanh Tân, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh trên phần đất ông Nguyễn Văn Hóa được nhận diện tích 375m<sup>2</sup>, thuộc thửa đất số 180, tờ bản đồ số 32 theo Bản án số 19/2018/HNGĐ-PT ngày 26/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh. Trong kế hoạch cưỡng chế, Chấp hành viên đã tham mưu cho Lãnh đạo phân tích, xác định được môi trường trực tiếp làm việc là ngoài trời, khu vực cưỡng chế là khu đông dân cư, sau chợ, thời tiết vào mùa mưa cần trang bị áo mưa cho đoàn cưỡng chế, các dụng cụ, trang thiết bị cần để phục vụ cho việc tháo dỡ nhà,... Do có kế hoạch cụ thể, Lãnh đạo phân công công việc cụ thể cho từng thành viên nên đã tiến thành cưỡng chế thành công.</p> <p><b>Thứ ba</b>, các tiêu chuẩn mẫu trong thực hiện công việc: bao gồm các tiêu chuẩn định mức về thời gian thực hiện, số lượng, chất lượng công việc. Ví dụ: căn cứ theo</p>

			<p>quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản có liên quan khi chấp hành viên tổ chức thi hành một vụ việc thì cần phải xác định được thời gian phải thông báo, xác minh, ra quyết định cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá,... để có kế hoạch tổ chức thi hành án kịp thời, đúng quy định và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.</p> <p><b>2. Phạm vi áp dụng:</b> Phạm vi ảnh hưởng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Biên và trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.</p> <p><b>3. Hiệu quả:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc phân tích công việc giúp tôi xác định được mục tiêu của công việc, xác định được từng công việc phải làm và nhiệm vụ cụ thể cần hoàn thành, đồng thời phân bổ thời gian thực hiện để đạt được mục tiêu đã định.</li> <li>- Phân tích công việc giúp tôi đánh giá xem việc thực hiện công việc này tham gia ở mức độ nào vào thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị. Xác định được công việc nào quan trọng và khẩn cấp, công việc nào không quan trọng nhưng khẩn cấp, công việc nào quan trọng nhưng không khẩn cấp, công việc nào không quan trọng và không khẩn cấp để bố trí, sắp xếp công việc một cách hợp lý.</li> <li>- Giúp bản thân có cơ sở lập kế hoạch và phân bổ công việc nhằm đạt kết quả công việc ở mức tốt nhất.</li> <li>- Phân tích công việc giúp bản thân tôi biết được các thông tin về yêu cầu, đặc điểm của công việc, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch, bản mô tả công việc và tiêu chuẩn của từng công việc.</li> <li>- Phân tích công việc hiệu quả giúp tôi giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ được phân công, chỉ tiêu giải quyết án được giao. Làm giảm số lượng lớn án chuyển kỳ sau, kết quả giải quyết các chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước đạt các chỉ tiêu Lãnh đạo giao.</li> <li>- Phân tích công việc giúp bản thân có thể dễ dàng kiểm soát được những công việc cần phải thực hiện đối với các hồ sơ thuộc địa bàn mình phụ trách, không thụ động, hạn chế được các vi phạm trong quá trình tác nghiệp. Từ khi áp dụng việc phân tích công việc bản thân đã quản lý được thời gian, giúp cá nhân tránh được sự quá tải trong công việc.</li> </ul> <p>Trong 11 tháng công tác năm 2024, bản thân trực tiếp giải quyết 448 việc, với số</p>
--	--	--	---

				<p>tiền trên 49 tỷ đồng. Bằng một số giải pháp trong phân tích công việc, bản thân tôi đã đạt được kết quả: hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chi cục trưởng phân công, kết về việc 76,38 % và giá trị đạt 58,29% góp phần vào đạt chỉ tiêu của đơn vị. Ước kết quả giải quyết 02 chỉ tiêu năm 2024 đạt, vượt so với chỉ tiêu được giao.</p>
2	<p><b>Phạm Thúy Kiều</b> Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Kiểm tra và GQKNTC Cục THADS</p>	<p>Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đối với việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự</p>	2024	<p><b>1. Nội dung và giải pháp</b></p> <p>Để giải quyết những tồn tại, hạn chế trong cưỡng chế, kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, góp phần nâng cao công tác thi hành án nói chung và công tác cưỡng chế, kê biên tài sản nói riêng.</p> <p>Thông qua công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự và việc tổ chức cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất của cơ quan THADS được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, cụ thể:</p> <p><b>Thứ nhất</b>, xác minh điều kiện thi hành án chặt chẽ, chính xác trước khi ra quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất.</p> <p>Trước khi kê biên quyền sử dụng đất, cần phải tiến hành xác minh điều kiện thi hành án chính xác, chặt chẽ theo hướng dẫn tại Điều 3 của Thông tư liên tịch số 11/2016. Chấp hành viên yêu cầu cơ quan đăng ký cung cấp về tài sản, giao dịch đã đăng ký” và tại Điều 9 Nghị định 62/2015/NĐ-CP về việc xác minh điều kiện thi hành án.</p> <p>Theo đó, việc kê khai phải được tiến hành trung thực, lập thành văn bản. Ngoài ra, trong trường hợp cần làm rõ thông tin tài sản, nơi cư trú, làm việc của người phải thi hành án hoặc các thông tin khác liên quan đến việc thi hành án thì có thể ủy quyền xác minh cho cơ quan thi hành án dân sự nơi có thông tin.</p> <p><b>Thứ hai</b>, tăng cường công tác động viên thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án trước khi tiến hành cưỡng chế và trong quá trình cưỡng chế để thi hành án.</p> <p>Công tác dân vận luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc vận động các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng. Thực tiễn cho thấy, việc vận động, giáo dục, thuyết phục quyết định lớn hiệu quả trong hoạt động thi hành án; tận dụng được mọi điều kiện của đương sự, thân nhân của đương sự... tự nguyện thi hành; tránh việc cố tình chây ỳ, chống đối không thi hành và khiếu nại, tố cáo kéo dài... không thi hành án được. Sự nỗ lực, khéo léo, kiên trì của các cán bộ, Chấp hành viên trong công tác vận động, thuyết phục đã làm người phải thi hành án thay đổi từ không hợp tác sang tự nguyện giao tài sản để thi hành án ngay khi tài sản</p>



			<p>đã bị cưỡng chế, kê biên, việc này không chỉ giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn đem lại hiệu ứng xã hội, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.</p> <p><b>Thứ ba,</b> tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác thi hành án, đặc biệt là phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.</p> <p>Sau khi hết thời gian tự nguyện thi hành án, công tác xác minh được chú trọng, bởi kết quả xác minh chính xác thì việc giải quyết mới đúng đắn, kịp thời. Do đó Chấp hành viên, công chức cần tăng cường công tác phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan ban ngành có liên quan trong công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là trong xác minh tài sản là quyền sử dụng đất. Đối với quyền sử dụng đất là của hộ gia đình Chấp hành viên cũng phải xác minh nhiều nguồn thông tin để những người trong hộ không bị mất quyền lợi. Việc xác định thành viên hộ là nội dung quyết định ảnh hưởng đến cả quá trình cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án nên khâu này đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Chấp hành viên luôn phối hợp với Công an, cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cung cấp chính xác thời điểm phát sinh tài sản thì trong hộ gồm có bao nhiêu thành viên để thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.</p> <p><b>Thứ tư,</b> tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục trong quần chúng nhân dân.</p> <p>Hiện nay tình trạng tài sản cưỡng chế kê biên bán đấu giá ở các địa phương rất nhiều, đặc biệt là quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do tâm lý e dè, lo sợ rủi ro pháp lý nên đa số người dân chưa thật sự tin tưởng để mua tài sản bán đấu giá của cơ quan thi hành án. Thật sự việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ảnh hưởng đến rất nhiều cho người mua trúng đấu giá, vì nó ảnh hưởng đến các giao dịch liên quan đến quyền tài sản. Bên cạnh đó, việc bao chiếm đất ngày càng tăng gây ảnh hưởng đến việc bán đấu giá.</p> <p>Do đó, để nâng cao tỷ lệ bán đấu giá thành tài sản Chấp hành viên, công chức ngành THADS phải tích cực tuyên truyền đến quần chúng nhân dân yên tâm khi tham gia mua đấu giá, quyền và lợi ích hợp pháp của họ sẽ được bảo đảm, thì sẽ kéo giảm tỷ lệ việc bán tài sản kéo dài, giảm giá nhiều lần nhưng không có người đăng ký mua.</p> <p><b>Thứ năm,</b> nâng cao năng lực và kỹ năng nghiệp vụ của Chấp hành viên, thường xuyên tự kiểm tra hồ sơ.</p> <p>Chấp hành viên phải thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, cập nhật kịp thời những quy định hiện hành về cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất để tránh sai sót, vi phạm. Trước khi cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản Chấp hành viên cần nghiên cứu kỹ hồ sơ,</p>
--	--	--	---

			<p>tài liệu về xác minh điều kiện thi hành án, xem tài sản cưỡng chế, kê biên có bị thế chấp không, là tài sản cá nhân hay hộ, hộ gồm những ai, có phát sinh thừa kế hay không... và đối chiếu với cơ quan quản lý nơi đăng ký kê khai tài sản.</p> <p>Trong quá trình thẩm định giá, bán đấu giá cần phải kiểm soát và thận trọng các thủ tục, các quy định, thời hạn luật định tránh vi phạm về thủ tục gây ảnh hưởng đến kết quả bán đấu giá sau này.</p> <p>Tóm lại, trong cưỡng chế, kê biên, luôn chú ý tính có căn cứ pháp lý, đúng pháp luật về trình tự, thủ tục cưỡng chế, kê biên thi hành án theo luật định.</p> <p><b>2. Phạm vi áp dụng:</b> Cục THADS tỉnh Tây Ninh.</p> <p><b>3. Hiệu quả của giải pháp</b></p> <p>- Thông qua công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cục đối với Chi cục, bản thân đã tham mưu văn bản chỉ đạo các Chi cục, Chấp hành viên rà soát khắc phục các hồ sơ có vi phạm về trình tự, thủ tục thi hành án và xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân có vi phạm theo Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, kết luận kiểm tra . Qua đó, trong năm 2024, không có trường hợp có vi phạm về cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản là quyền sử dụng đất, các hồ sơ có vi phạm chưa khắc phục được là do của các Chấp hành viên trước đây để lại.</p> <p>- Việc Chấp hành viên thường xuyên tự kiểm tra các hồ sơ có cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất cũng đã làm giảm khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự nhất là trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất cũng giảm so với cùng kỳ. Cụ thể: trong năm 2024, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã thụ lý giải quyết toàn tỉnh là 33 đơn, giảm 21 đơn (giảm 39%) so với cùng kỳ năm 2023; số đơn chấp nhận toàn bộ nội dung khiếu nại: 01 đơn (Chấp hành viên chậm giao tài sản theo bản án), giảm 3 đơn so với cùng kỳ năm 2023.</p>	
3	<b>Cao Thị Kim Huế</b> Thư ký THA, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi Cục THADS	Một số giải pháp hữu ích giúp cho Thư ký thi hành án hoàn thành tốt nhiệm vụ	2024	<p><b>1. Nội dung và giải pháp</b></p> <p>- Ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy mô hình dân vận khéo nhằm rút ngắn thời gian để theo kịp, đúng tiến độ thi hành án hàng tháng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao khi giúp việc cho Chấp hành viên như: Tham mưu xử lý tiền Trại giam, báo cáo liên quan đến Chỉ thị 04 về thu hồi tiền tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, tham mưu triển khai văn bản.... một số giải pháp như sau:</p> <p>- <b>Thứ nhất:</b> Gộp file để in nhiều file Word cùng lúc: Thao tác mở từng file và in hết từng file Word riêng lẻ đó sẽ hao tốn nhiều thời gian của Chấp hành viên. Trong</p>

			<p>khi in văn bản để xử lý nghiệp vụ và trình ký Lãnh đạo là công việc thường xuyên phải làm. Vì vậy, thực hiện việc gộp nhiều file thành một rồi bắt đầu quá trình in như bình thường sẽ tiết kiệm được một khoảng thời gian và công sức.</p> <p>- <b>Thứ hai:</b> Tìm kiếm online dữ liệu nơi chấp hành án phạt tù của người phải thi hành án là phạm nhân. Khi tiếp nhận thông báo về nơi chấp hành án của phạm nhân là người phải thi hành án, nếu quản lý bằng excel thông thường, chỉ người tiếp nhận thông báo mới biết người phải thi hành án đó đang chấp hành án phạt tù ở đâu, Trại giam đã thông báo tiếp nhận hay chưa. Với dữ liệu nhiều, mỗi lần có hồ sơ thi hành án, phải liên hệ nhờ tìm kiếm sẽ mất nhiều thời gian và phiền phức. Áp dụng tính năng online, lưu trữ dữ liệu trên điện toán đám mây, giúp ta dễ dàng cập nhật, tìm kiếm thông tin, giúp việc xác minh điều kiện thi hành án của phạm nhân là người phải thi hành án dễ dàng hơn.</p> <p>- <b>Thứ ba:</b> Mở 02 (hai) hoặc nhiều cửa sổ cùng lúc trên cùng màn hình: Điều này thực sự rất hữu ích giúp cho Thư ký thi hành án làm nhiều việc cùng lúc trên một màn hình thay vì liên tục thực hiện thao tác chuyển đổi các cửa sổ với nhau. Chẳng hạn như vừa hiển thị Tờ trình, vừa hiển thị Quyết định về thi hành án.. có thể nhanh chóng chỉnh sửa/ sao chép phù hợp và thuận tiện cho việc kiểm tra, rà soát nội dung văn bản trước khi đề xuất, trình ký Lãnh đạo.</p> <p>- <b>Thứ tư:</b> Chèn thêm các cột dữ liệu tương thích: Tại cuối bảng biểu mẫu thống kê Thông Tư 06/2019/TT-BTP, Chấp hành viên chèn thêm các cột ngày kết thúc/đình chỉ/ủy thác và nhập dữ liệu ngắn, gọn, ví dụ: xong tháng 9; Tân Biên (ủy thác Tân Biên) hoặc chèn thêm ô địa chỉ viết tắt của Người phải thi hành án, ví dụ: An Tịnh (phường An Tịnh)... giúp Chấp hành viên nhanh chóng rà soát, kiểm tra, quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và kịp thời phục vụ báo cáo thông kê thi hành án. Khi chèn thêm các cột, Chấp hành viên dùng dữ liệu nhập đơn thuần, không sử dụng thêm bất kỳ hàm dữ liệu nào nên không gây ra lỗi công thức trên biểu mẫu thống kê Thông Tư 06/2019/TT-BTP (nay là Thông tư 05).</p> <p>- <b>Thứ năm:</b> Phát huy mô hình dân vận khéo kết hợp với tập trung giải quyết án theo trọng tâm, trọng điểm: Bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin như trình bày ở trên, đã hỗ trợ cho Thư ký thi hành án có thời gian tăng cường áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp tham mưu trong giải quyết việc thi hành án, lồng ghép vào mô hình dân vận khéo để rút ngắn thời gian thi hành án, giảm thiểu chi phí, tránh phải tổ chức cưỡng chế huy động lực lượng, mất rất nhiều thời gian và công sức.</p> <p><b>2. Phạm vi áp dụng:</b> Cục THADS tỉnh Tây Ninh.</p>
--	--	--	---



				<p><b>3. Hiệu quả:</b></p> <p>Hiệu quả công tác thu được đáp ứng được yêu cầu thực tế là đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi hành án, thông qua đó tiết kiệm được kinh phí, giảm thiểu chi phí thi hành án, cắt giảm thủ tục hành chính ... Kết quả đạt được tỷ lệ rất cụ thể 83,66 %, về tiền 54,80 %, tôi đã giúp cho Chấp hành viên đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của ngành giao trong năm 2024; giải quyết thêm nhiều công việc như: Tham mưu xử lý tiền Trại giam, báo cáo liên quan đến Chi thị 04 về thu hồi tiền tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, tham mưu triển khai văn bản...</p>
04	<p><b>Lê Thị Thiên Thu</b> Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu</p>	<p>Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành trách nhiệm dân sự trong các bản án hình sự</p>	2024	<p><b>1. Nội dung và giải pháp</b></p> <p>Thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự là điều kiện bắt buộc để được xem xét đặc xá, do vậy để bảo đảm quyền lợi cho các phạm nhân có cơ hội mau chóng trở về với cộng đồng, cơ quan Thi hành án dân sự phải quyết liệt hơn và phải đề ra giải pháp hiệu quả để thúc đẩy quá trình này.</p> <p><b>* Các giải pháp cụ thể:</b></p> <p><b>Một là</b>, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan THADS với trại giam, trại tạm giam</p> <p>Công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự và trại giam trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như trường hợp trại giam khi tiếp nhận phạm nhân vào chấp hành hình phạt tù hoặc phạm nhân được chuyển trại nhưng chưa kịp thời thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự nơi xét xử sơ thẩm về nơi chấp hành hình phạt tù của người phải thi hành án, khiến cho cơ quan thi hành án dân sự không nắm được thông tin về đương sự, dẫn đến rất khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án.</p> <p>Vì vậy, cần tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính trong việc thi hành án dân sự đối với người phải thi hành án và người được thi hành án là phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù, thường xuyên nghiên cứu, rà soát để kịp thời phát hiện và điều chỉnh.</p> <p><b>Hai là</b>, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các giai đoạn bắt đầu tổ tụng đến giai đoạn THADS trong cơ chế bảo đảm thi hành án.</p> <p>Thi hành án dân sự là giai đoạn tiếp theo của quá trình tổ tụng nên cơ quan THADS cần phải nắm được các thông tin cần thiết và sớm nhất có thể về tài sản, giấy tờ của bị can, bị cáo trong vụ án hình sự để có cơ sở bảo đảm tổ chức thi hành hiệu quả phần tiền và tài sản có liên quan trong các bản án, quyết định hình sự. Do đó, vai</p>

			<p>trò chủ động của cơ quan THADS cần phải được phát huy nhiều hơn nữa trong việc tiếp nhận, chuyển giao tài liệu, vật chứng, tài sản tạm giữ có liên quan đến vụ án từ cơ quan điều tra trong giai đoạn tố tụng.</p> <p><b>Ba là,</b> cần tăng cường công tác quản lý nhân khẩu sau khi người phải thi hành án chấp hành xong hình phạt tù.</p> <p>Luật Cư trú năm 2020 không có quy định riêng vấn đề quản lý nhà nước đối với người phải thi hành án; đồng thời chưa có quy định rõ biện pháp xử lý đối với trường hợp người phải thi hành án không thực hiện nghĩa vụ thông báo với cơ quan thi hành án khi có thay đổi địa chỉ, nơi cư trú. Do đó, cần sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú năm 2020 quy định về quản lý nơi cư trú đối với người phải thi hành án khi chuyển đi nơi khác, theo đó, cần bổ sung, làm rõ nơi cư trú mới của đối tượng phải thi hành án về hình sự cũng như dân sự, khắc phục tình trạng cả cơ quan công an và chính quyền cơ sở không nắm được nơi cư trú mới của họ. Đối với những trường hợp công dân chuyển về nơi ở mới thì công an cấp xã lập danh sách và gửi thông tin về nơi ở cũ của người mới chuyển đến</p> <p><b>Bốn là,</b> cần tăng cường rèn luyện các kỹ năng nghiệp vụ.</p> <p>Rèn luyện kỹ năng vận động, thuyết phục. Đây là kỹ năng mềm nhưng bắt buộc người làm công tác thi hành án nên phải có, sự mềm dẻo nhưng mang lại hiệu quả trong công tác thi hành án rất cao. Việc thể hiện quyền uy, áp dụng các biện pháp cưỡng chế để tổ chức thi hành đôi lúc không hiệu quả bằng vận động, thuyết phục.</p> <p>Nâng cao kỹ năng xác minh điều kiện thi hành án. Kết quả xác minh điều kiện thi hành án là căn cứ mang tính chất quyết định cho các tác nghiệp tiếp theo cũng như quyết định kết quả tổ chức thi hành án, là cơ sở để phân loại án theo đúng quy định.</p> <p><b>2. Phạm vi áp dụng:</b> Phạm vi ảnh hưởng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dương Minh Châu và trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.</p> <p><b>3. Hiệu quả:</b></p> <p>Việc áp dụng các phương pháp triệt để và chủ động phối hợp, tháo gỡ vướng mắc khó khăn dẫn đến công tác tổ chức thi hành ngày càng hiệu quả và đi vào nề nếp, càng đi vào thực chất, tỷ lệ tổ chức thi hành hiệu quả được thể hiện rõ nét. Cụ thể là: 12 tháng năm 2024, tổng có điều kiện thi hành phần dân sự trong hình sự là 16 việc, thi hành xong 15 việc, đạt tỷ lệ 93,75%.</p> <p>Trong năm 2024 (tính đến ngày 27 tháng 9 năm 2024), tôi đã tổ chức thi hành án đảm bảo 100% số vụ việc chủ động và theo đơn yêu cầu thi hành án đã được đưa ra thi hành của kì báo cáo và đảm bảo việc xác minh, phân loại án chính xác; Về việc:</p>
--	--	--	--



